

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักร่วมเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Transphobia & Biphobia - IDAHOT)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารโลก หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักร่วมเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Transphobia & Biphobia – IDAHOT) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture Center – BACC) โดยนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในงานมีการเสวนาเรื่อง สิทธิและคุณภาพชีวิตของครอบครัว LGBTI สิทธิและการคุ้มครองบุคคลหลากหลายทางเพศ และการสะท้อนมุมมองผ่านงานวิจัย เวทีอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์ครอบครัวหลากหลายทางเพศ การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ดนตรี และการแสดงขององค์กรเครือข่ายหลากหลายทางเพศ ในช่วงท้ายของงานมีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อความภาคภูมิใจโดยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทนเครือข่ายหลากหลายทางเพศ ผู้สนใจ และสื่อมวลชน จำนวนกว่า ๒๐๐ คน

๒. สรุปผลการประชุมเวทีสามัญแห่งสหประชาชาติ ในประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (UNPFII) ครั้งที่ ๑๖

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเวทีสามัญแห่งสหประชาชาติ ในประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (UNPFII) ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การประชุมดังกล่าวมีประเด็นหลักคือ การทบทวนการดำเนินการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการประกาศและรับรอง (adoption) ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : UNDRIP) โดยได้มีข้อเสนอในที่ประชุม ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยและผู้จัดการประชุม ใน ๔ ประเด็น คือ ประเทศไทยยังไม่ได้ใช้นิยามของคำว่า “Indigenous” เพราะว่าเดิมประเทศไทยยังใช้คำว่า “ชาวเขา หรือ กลุ่มชาติพันธุ์” ประเด็นที่ ๒ ยังไม่มีการรับรององค์การระดับชาติที่ปฏิบัติตามปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ประเด็นที่ ๓ เมื่อไม่มีองค์กรที่ปฏิบัติงานระดับชาติจึงไม่มีแผนปฏิบัติการตาม UNDRIP ประเด็นที่ ๔ รัฐบาลควรจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณและด้านการสร้างเครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก เยาวชน และสตรี และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้เสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลของกลุ่มผู้สูงอายุไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

ในตอนท้าย ฝ่ายเลขานุการของ UNPFII (นางจันตรา รอยย์ ไฮเซงกิ) ได้หารือกับนางเตือนใจ ดีเทศน์ ในลักษณะการประชุมทวิภาคี (bilateral meeting) โดยนำเสนอข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำเสนอชื่อนางเตือนใจ ดีเทศน์ เป็นสมาชิกผู้เชี่ยวชาญ (Expert Member) ของคณะกรรมการถาวรประเด็นชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ (UNPFII) ในสัดส่วนของผู้แทนภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ทั้งนี้ นางเตือนใจฯ ได้นำเรื่องดังกล่าวปรึกษากับนายวีรชัย พลาศรัย ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ โดยสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จะทำหน้าที่ประสานงานรายละเอียดต่าง ๆ และจะนำเสนอผลการดำเนินการเป็นระยะ ๆ

๓. การคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ กสม. หรือสำนักงาน กสม. ที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาโดยให้คัดเลือกจากบุคคลที่มีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเข้าใจในหลักการของรัฐธรรมนูญ และจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ด้วย ตลอดจนต้องไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และขอให้ส่งข้อมูลแบบเสนอชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลให้สำนักงาน กสม. ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ขอให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดีดำเนินการปรับปรุงแบบเสนอชื่อบุคคลตามความเห็นของที่ประชุม และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพิ่มเติม

๔. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการกำหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ชำนาญการประจำ กสม. เพิ่มเติมอีก ๑ ด้าน โดยเห็นควรกำหนดเป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม. ด้านนโยบายสาธารณะ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล จำนวน ๒ ราย เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสื่อสารองค์กร และด้านนโยบายสาธารณะ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

๑. เห็นชอบให้มีผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านนโยบายสาธารณะ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพิ่มเติมอีก ๑ ด้าน

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบุลย์ เป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสื่อสารองค์กร

๓. เห็นชอบให้แต่งตั้งนางสาวสุชาดา เมฆรุ่งเรืองกุล เป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านนโยบายสาธารณะ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

๔. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลาง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

